

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ONEE – ถามกันแยะ หุ่นเล็ก หรือ หุ่นใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็จั่วหัวมาให้ชวนอ่าน แบบเวียนหัวเล็กๆ กันสักวัน เรียกว่า ที่จั่ว

มาแบบนี้ หมายถึงหุ้น ONEE ใช้หรือไม่ จริงๆ จะใช้ก็ได้ แต่ก็จั่วมาเพื่ออย่างอื่นด้วยและครบ... ถ้าถามว่าจะมองยังไงที่หุ้นตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่ ก็คงไม่ต้องกล่าวถึงอะไรมากมาย ท่านนักลงทุนคงทราบกันดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี หุ้นราคาเล็กๆ ที่ต่ำกว่า 10 บาท บางตัวมูลค่าตลาด หรือ Market Capt. อาจจะไม่เล็กๆ เลยนะกลายเป็นว่า หุ้นเล็กๆ ในความหมายของแต่ละคน ก็อาจจะไม่เหมือนใครก็ได้... บางคนก็อาจจะบอกว่า ถ้าหุ้นเล็กๆ เนี่ย เป็นหุ้นที่ฝรั่งหรือกองทุน ไม่สนใจซื้อขายซื้อเสียมากกว่า อันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกัน แม้ราคาจะเกิน 10 บาทก็ตาม หรือ บางตัวราคาเกิน 20 บาท ก็ยังไม่ใช้หุ้นที่ฝรั่งหรือต่างชาติสนใจ ท่านก็ว่าเข้าข่ายที่เป็นหุ้นเล็ก... หรือ หลายๆ ท่านอาจจะเข้าใจว่า หุ้นเล็กๆ ก็คือหุ้นที่ขอบเอามาถึงกำไร ไม่ว่าจะเล่นสั้นๆ หรือจะเล่นรอบก็ตาม พวกนี้เป็นหุ้นเล็กทั้งนั้น ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ๆ จะเน้นถือยาวๆ ถือนานๆ หรือ เป็นการซื้อลงทุนอะไรทำนองนั้น... นี่แหละครับ เหนือเมฆเลยไม่อยากให้ความหมายของการลงทุนในยุคดิจิทัล ที่เป็นอะไรที่ตายตัวเกินไปนัก แล้วมันก็จะวนไปเกี่ยวพันกับตลาด หรือ SET Index ได้ด้วยอีกนั่นแหละนะว่า ถ้าตลาดขึ้นจริงๆ ขึ้นยาวๆ ถามกันหน่อยว่า จะต้องซื้อหุ้นเล็กๆ หรือหุ้นใหญ่ๆ ละ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนๆ นั้นใครๆ ก็บอกว่าต้องซื้อหุ้นใหญ่... แล้วก็อย่างว่านั่นแหละครับ ลองๆ ไปดูหุ้นหลายๆ ตัวในยุคนี้แหละครับ ตลาด หรือ SET Index จะขึ้นจะลง หุ้นใหญ่ หุ้นเล็ก เป็นอย่างไรล่ะ... วลีเดียวกันๆ “ต้องดูเป็นตัวๆ ไป”

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว เกมของหุ้นแบบนี้ ถ้าจะวางง่ายก็ง่ายเลยนะครับ รูปแบบของขาขึ้น ถ้าจะยังอยู่ ก็ไม่ต้องขาย เรียกว่าไม่หลุด Trend ก็ไม่ขาย หรือ ถ้าจับเกมเล่นรอบได้ ก็ยังเล่นเกมทำกำไรได้ดี

แนวรับ : ... 12.3-12.0 และ ไม่ต่ำกว่า 11.50 ลงมาก็พอ

เป้าหมาย : ... 14.0-14.5 หรือ 15.0 เป็นรูปแบบเล่นรอบสั้น

Price Chart...(ONEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ONEE... รูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัว เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน แต่บางท่านก็อาจจะกลัวๆ ว่าเข้า สู้ปลายแนวโน้ม หรือปลายรอบแล้วหรือเปล่า ก็ไม่ยาก แค่ลาก Trend Line ไว้สักเส้น ก็พอแล้วละ เพราะ Trend จะยังคงดำเนินต่อไปนั่น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า เส้นที่ลาก และจะเห็นว่า Trend Line นี้ มีนัยสำคัญของการเป็น แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน... หรือ หากการขึ้นต่อเนื่อง จะไม่ยอมขายที่ระดับแนวต้านที่ให้มานี้ นั่น ก็ได้เพราะถ้าจะเอาเป้าหมาย ตามรูปแบบของกลุ่ม MA. นั้น เราจะคาดหวังได้ถึงระดับ 18.0-20.0 เลย ก็ไม่ผิดนะ ยิ่งถ้าหากจะค่อยๆ ขึ้น ค่อยๆ ปรับฐานไปเรื่อยๆ นั้น การขึ้นยาวๆ อาจจะเกินกว่าที่คาดไว้ทั้งหมดนี้ ก็เป็นไปได้